



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต. ทุ่งพง

.....  
ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต. ทุ่งพง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต. ทุ่งพง ได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามที่คุณสมัครฯ ได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังนี้

### ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

#### เลขประจำตัวสอบ

#### ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑	นายเกรียงศักดิ์	ยอดนิโรจน์
๐๐๒	นายวิทยา	เฉลียว
๐๐๓	นายธีรณัย	พันธ์เขียน
๐๐๔	นายปิยะ	ดินแดง
๐๐๕	นายนิรุตต์	พิลึก
๐๐๖	นายณัฐพงศ์	สุวาท
๐๐๘	นายชาลี	เทียนแก้ว

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่คุณสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ จะถือว่า

ผู้สมัครฯ รายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้ แต่ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือ เป็นผู้มีความสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวัน เวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชวลิต จันทะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง